

ALPHAX - วัดฝีมือ หรือ ทฤษฎี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า คอลัมน์นี้ จะไม่มีการขึ้นมาเขียนกัน ในตอนเช้าของวันที่ออกคอลัมน์ เพราะอย่างไรเสีย ก็ต้องส่งต้นฉบับให้กับทาง หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ในช่วงเย็นของแต่ละวัน เพื่อให้ทันตีพิมพ์ และออกเป็นหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น... ดังนั้น เหนือเมฆก็เลยไม่มีโอกาสมานั่งอ่านบรรยากาศของวันที่ลงไว้ในคอลัมน์ หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า วันที่ท่านได้อ่าน หรือ อาจจะอ่านก่อนแล้วใน เพจบาดตาเซียน มันก็จะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของวันต่อไปเท่านั้น... จะเรียกกว่า วัดฝีมือ หรือวัดความเก่งกล้าในการเลือกหุ้น ก็ได้นั่นแหละครับ แล้วก็เหมือนวัด ๆ กันไปเลย ถ้าไม่ถูกร้อย ก็ต้องยอมรับการผิดร้อย... ก็วันเดียวตัวเดียวนี่หา ถ้าเป็นบทวิเคราะห์อื่น ๆ ก็อาจจะมีการหาลับผิดหาลับ หรือถ้าจะมีบทวิเคราะห์ที่เลือกหุ้นหลายๆ ตัว ภาษาชาวบ้านเขาก็บอกว่า ยังไงก็มีตัวที่ถูกตัวบ้างแหละนะ... แต่ก็เห็นการคาดการณ์นั้น ไม่ได้นั่งเทียนแน่ ๆ ละ หรือ ไม่ได้ส่องนอกลงในอะไรเลย เอาเรื่องของทฤษฎีทางเทคนิค มาว่ากันล้วน ๆ เห็นรูปแบบอย่างไร ก็ว่ากันไปตามนั้น... อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นหลายๆ ตัว เหมือนจะมีทรงอย่างดี เลยเหมือนกันนะ รวมไปถึงการแกว่งตัวของตลาด หรือ SET Index ด้วยเลย อาการแบบนี้เห็นเหมือนคาดหวังในทางดีมากกว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะ คาดหวังจากอะไร ที่จะได้แบบไหน... ถ้าอ่านสัญญาฉบับในระยะสั้น ๆ จากรูปแบบของแท่งเทียนวันศุกร์ การไม่ต่ำกว่า 1550 อย่างเด็ดขาด แถมมีการดึงกลับขึ้นมาปิดในระดับสูง ๆ ของวันได้นั้น แม้ว่าอาจจะไม่ได้ปิดในแดนบวก แต่ก็เหมือนอยาก จะ เปิดแรง ๆ แล้วไปต่อ

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็ตามแบบฉบับของหุ้นเล็ก ๆ อยู่แล้วละนะ ตลาดใน 2 วันที่ผ่านมา มีอาการแกว่ง ๆ ในทางลง แต่หุ้น ALPHAX นี้ เล่นแบบอยากขึ้นต่อเนื่องเสียมากกว่า วันนี้ ก็เลยต้องดูฝีมือกัน

- แนวรับ : ... 1.47-1.45 ต่ำกว่า 1.40 ก็ต้องหนีไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 1.65-1.70 และอาจจะมีส่วนได้ถึง 1.80

Price Chart...(ALPHAX)



ความเห็น ... จากสัญญาทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ALPHAX... ตามรูปแบบของโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลงมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจะมีสัญญาณหลายอย่าง ที่จะลุ้นการจบขาลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านแนวต้านของกรอบขาลง และ การมีรูปแบบกลับตัว หรือ รูปแบบ Double Bottoms ที่ผ่านแนวต้านยืนยันได้อีกทั้งยังผ่านแนวต้านในระดับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญทางโครงสร้างหลัก ... เอาเป็นว่า ดูตามภาพ แล้วลองลากเส้นแนวรับแนวต้านต่างๆ กันดูนะครับว่าจะเล่นยังไงดี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเผื่อทางหนีทีไล่ไว้ด้วย หากว่าบรรยากาศตลาดมันเกิดมีพลิกมากๆ เลยนั้น ก็ไม่แน่วินรอบนี้ อาจจะพากันทะรบนาวกันทั้งกระดานเลยนะ แต่ตอนนี้ ว่ากันตามทฤษฎี ก็ต้องมองดีไว้ก่อนแหละ